

Số: 02/BCĐ

Chư Păh, ngày 03 tháng 9 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp  
phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Căn cứ Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku; Thông báo số 192/TB-VP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản trong tình hình thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Phương án số 1887/PA-SGDĐT ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 ứng phó với tình huống dịch Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp, trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Công văn số 3544/UBND-VX ngày 31/8/2021 về việc thực hiện Thông báo số 192/TB-VP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện một số nội dung sau:

1. Hiệu trưởng các Trường Tiểu học; Tiểu học và THCS; THCS thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thường trú tại thành phố Pleiku, các địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tập trung tại đơn vị trường học ngày 05/9/2021. Ngoài các yêu cầu tại Công văn số 3117/UBND-TH ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (chấp hành các quy định phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K, có kết quả test Covid-19 âm tính, khai báo y tế...) thực hiện theo mô hình 3 tại chỗ (ăn uống, ở và làm việc tại chỗ) đảm bảo công việc tại đơn vị không di chuyển về địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian thực hiện giãn cách; tự theo dõi sức khỏe, cách ly trong 7 ngày và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi thực hiện công tác giảng dạy.

2. Hiệu trưởng các đơn vị trường học tạo điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất để thực hiện mô hình 3 tại chỗ (ăn uống, ở và làm việc tại chỗ). Ngay từ buổi học đầu tiên, bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học, làm việc; đeo khẩu trang trong lớp học; đảm bảo nguyên tắc 5K. Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện khai báo y tế (ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và bảng giấy) trung thực theo quy định. Xử lý nhanh, kịp thời thông tin khai báo y tế để có phương án xử lý khi phát hiện đối

tượng có nguy cơ, nghi ngờ nhiễm Covid-19. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

3. Hiệu trưởng các đơn vị trường học sử dụng thời gian dự phòng 04 tuần trong khung thời gian năm học để ôn tập và bổ sung kiến thức cho học sinh đảm bảo theo mặt bằng kiến thức chung của học sinh toàn huyện. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch dạy và học cho phù hợp. Thông tin rộng rãi đến phụ huynh và học sinh các phương án dạy và học của nhà trường.

4. Hiệu trưởng các trường Mầm non chủ động bố trí, sắp xếp để đảm bảo tiến độ công việc và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 theo hướng dẫn tại công văn số 198/PGDDĐT ngày 02/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường, diễn biến phát sinh tình huống hàng ngày, do đó yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, linh hoạt, phù hợp và đảm bảo an toàn.

Nhận được công văn, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- TTYT huyện (p/h);
- Lưu: VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Quang Long**